

*

UBND HUYỆN BÌNH SƠN Số 414-TB/HU

ĐẾN Số:.....
Ngày: 0.6.-08- 2021
Chuyên:.....
Số và ký hiệu HS:.....

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
tại buổi làm việc với các chi bộ trực thuộc Huyện ủy

Ngày 29/7/2021, đồng chí Lương Kim Sơn, TUV, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì làm việc với các chi bộ: Tài chính – Kế hoạch & Thống kê, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Hạt Kiểm lâm, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng huyện, Kho bạc Nhà nước, Quản lý dự án và Cụm công nghiệp về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm 2021. Tham dự buổi làm việc có: Đồng chí Đặng Thanh Thuận, UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Cơ quan UBKT – Thanh tra, Chánh Thanh tra huyện; đồng chí Võ Văn Tâm, HUV, Phó Trưởng phụ trách Cơ quan Tổ chức – Nội vụ; thủ trưởng các cơ quan: Chi cục thống kê, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý các Cụm Công nghiệp huyện.

Sau khi nghe các chi bộ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm 2021; ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy thay mặt tập thể Thường trực Huyện ủy kết luận như sau:

I. Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 06 tháng đầu năm 2021

Trong 06 tháng đầu năm 2021, các chi bộ đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện thường xuyên, góp phần chủ động phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Học tập đầy đủ các chuyên đề và thực hiện có hiệu quả mô hình học tập và làm theo Bác. Đăng ký và triển khai thực hiện mô hình Dân vận khéo. Tiếp tục duy trì thực hiện mô hình của chi bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Sơ kết, tổng kết kịp thời các chi thị, nghị quyết theo yêu cầu. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên qua sinh hoạt chi bộ.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo chi bộ, cơ quan chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên

môn, góp phần cùng tập thể chi bộ, cơ quan hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong 06 tháng đầu năm 2021.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Các chi bộ chưa đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hướng vào mục tiêu xây dựng huyện Bình Sơn đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tiêu chí đô thị loại IV và phát triển huyện Bình Sơn thành thị xã. Một số cấp ủy chi bộ còn thiếu chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao; kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của một số chi bộ còn chậm tiến độ. Chất lượng tham mưu giải quyết công việc của một số công chức còn hạn chế.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Cơ bản thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến theo kế hoạch của các chi bộ, đồng thời yêu cầu các chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sau đây:

Rà soát, thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ chính trị năm 2021; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 theo đúng chủ trương, tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Trong đó lưu ý đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tập trung vào mục tiêu xây dựng huyện Bình Sơn đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tiêu chí đô thị loại IV và phát triển huyện Bình Sơn thành thị xã.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tinh thần, thái độ phục vụ; tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống cho đảng viên và quần chúng. Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Triển khai thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác, trong đó chú trọng lựa chọn mô hình có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Quan tâm công tác phát triển đảng viên; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, lý luận chính trị và khả năng nắm bắt thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đoàn thể góp phần đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; giữ vững phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả việc cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài nhiệm vụ theo kế hoạch, Thường trực Huyện ủy yêu cầu các chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

1. Chi bộ Tài chính – Kế hoạch & Thống kê:

Xây dựng, bảo vệ dự toán ngân sách huyện năm 2022. Thực hiện tốt việc quản lý công sản của huyện, tham mưu khắc phục các sai phạm theo kết luận thanh tra của tỉnh liên quan đến việc quản lý công sản trên địa bàn huyện. Rà soát, dự báo kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2021 (*chỉ tiêu nào đạt, chỉ tiêu nào không đạt, nguyên nhân*); có kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của bộ phận kế toán các xã, thị trấn. Tham mưu điều hành chi ngân sách theo dự toán được duyệt; hướng dẫn việc đề xuất bổ sung kinh phí phát sinh ngoài dự toán đối với những hoạt động, nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm thời gian, đúng quy định. Kịp thời nghiên cứu, đề xuất: bố trí kinh phí đối với nội dung nhiệm vụ phát sinh đã có chủ trương giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện; hỗ trợ kinh phí đối với các cơ quan của trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện khi có đề nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện bảo đảm quy định. Chủ trì, phối hợp tham mưu kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức xã trong thực hiện Luật đầu tư công, Luật xây dựng, Luật Đất đai.

2. Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp tục phối hợp hoàn thành việc tham mưu lập Quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập trung tham mưu thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác quản lý đất đai tại địa bàn xã Bình Châu và các xã trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất. Tham mưu đề xuất thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp vi phạm hành chính. Tăng cường công tác thẩm tra, xác minh báo cáo và đề xuất UBND huyện giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu nại, đơn thư yêu cầu, phản ánh. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường tại các xã, thị trấn.

3. Chi bộ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hạt Kiểm lâm:

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, có phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng cán bộ, công chức trong chi bộ, cơ quan. Theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, Khu dân cư đạt chuẩn KDC nông thôn kiểu mẫu theo kế hoạch. Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Tham mưu thực hiện một số giải pháp chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương. Hướng dẫn, tập huấn về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là khâu xây dựng kế hoạch và tổng hợp đánh giá mức độ thiệt hại bảo đảm quy định.

4. Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất:

Nghiên cứu đề xuất phát triển quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách huyện. Ưu tiên làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án do huyện làm chủ đầu tư. Tham mưu văn bản cho UBND huyện báo cáo tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do tỉnh chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây cối, hoa màu, thời điểm sau ngày 01/7/2021 và những bất cập, chưa hợp lý về đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

5. Chi bộ Kho bạc Nhà nước:

Tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ, đặc biệt là công tác kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước. Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ các xã, thị trấn liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quyết toán ngân sách của địa phương. Tiếp tục thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và đúng thủ tục hành chính.

6. Chi bộ Quản lý dự án và Cụm công nghiệp:

Tham mưu quản lý các dự án, công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư theo đúng yêu cầu, nhất là trong thủ tục đấu thầu. Thống kê, rà soát những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án để tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết. Chỉ đạo theo dõi, quản lý quá trình thực hiện dự án của các doanh nghiệp theo đúng quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư được cấp.

7. Chi bộ Văn phòng huyện:

Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thường xuyên nghiên cứu, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, am hiểu sâu các lĩnh vực để làm tốt công tác thẩm định nội dung tham mưu của các cơ quan chuyên trách tham mưu Huyện ủy, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung. Tham mưu, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện theo chương trình, công tác năm 2021. Phối hợp tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XX. Tiếp tục phối hợp tham mưu chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

III. Về các đề xuất, kiến nghị

Đề nghị các chi bộ có báo cáo, đề xuất cụ thể đối với từng nội dung để được xem xét, giải quyết. Giao UBND huyện chỉ đạo xây dựng Đề án sáp nhập Ban Quản lý cụm công nghiệp và Đội quản lý trật tự đô thị theo quy định; chỉ đạo rà

soát, xem xét bố trí cán bộ, công chức tại các phòng ban chuyên môn, đơn vị thuộc huyện đúng theo Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt và đúng thẩm quyền, báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các chi bộ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung Thông báo này, trong quá trình thực hiện thường xuyên báo cáo đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách để được chỉ đạo, hướng dẫn; báo cáo kết quả cho Thường trực Huyện ủy (qua Văn phòng huyện) **trước ngày 29/9/2021**.

2. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ quan tâm hướng dẫn các chi bộ triển khai thực hiện.

3. Giao UBND huyện chỉ đạo thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ chuyên môn theo ý kiến kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo này.

4. Giao Văn phòng huyện theo dõi việc thực hiện, báo cáo Thường trực Huyện ủy chỉ đạo.

Nơi nhận:

- BTV Huyện ủy,
- TT HĐND huyện,
- UBND huyện,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- Các chi bộ có liên quan,
- Lưu VPH(Nga).



Lê Thị Thanh Nhàn